

ที่ GPI 09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564

เรื่อง การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทูเอ็นเนอริจี้ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าลงทุนในบริษัท ทูเอ็นเนอริจี้ จำกัด (“True Energy”) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยการถือหุ้นสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้น 700,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.45 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy และบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับนายจรัส เตชะนิธิ ผู้ถือหุ้นเดิมของ True Energy เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ True Energy รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริหารจัดการ True Energy ร่วมกัน นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ True Energy จำนวน 56,393,000 บาท โดยบริษัทฯ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นเงินลงทุนรวม 6,392,625 บาท และ True Energy จะออกหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่นักลงทุนรายใหม่ คิดเป็นเงินลงทุนรวม 50,000,375 บาท การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน True Energy คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ True Energy ภายหลังจากการทำรายการข้างต้นเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น True Energy จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ต่อไป

การที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคงสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ True Energy รวมถึงสิทธิอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในการร่วมบริหารกิจการของ True Energy ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ True Energy ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ได้โดยเร็ว

การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ True Energy ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.64 ตามเกณฑ์ มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ [โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว]

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ